

ประกาศ

เรื่อง การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

อ้างถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ASMT” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล อีกทั้งเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น

ตามที่ ASMT ได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับ ASMT ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ ASMT ในฐานะลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ ASMT ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ASMT จะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไป ตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทาง ASMT ได้ทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลก่อนแล้วเท่านั้น โดย ASMT จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หาก ASMT จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ASMT จะแจ้งให้ท่านทราบ และจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักการและวิธีการที่พ.ร.บ. กำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ASMT ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ของ ASMT

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ประสงค์ที่จะให้ ASMT เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับ ASMT ก่อนที่พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้ โดยติดต่อ ASMT ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

89 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวทโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36

ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์ 038-571-751-9 โทรสาร 038-571- 760

E-mail : pdpa@ashimori.co.th

วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 17:00 น.

ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565